

CHIA SẺ CỦA NGÔ TIẾN ANH VỀ KÌ THI SAT

Em tên là Ngô Tiến Anh, năm nay học lớp 12 của trường Nguyễn Siêu. Kỳ thi SAT Digital trong tháng 8 vừa qua, cũng là lần đầu tiên em tham gia kỳ thi SAT, em đã đạt mức điểm gần tuyệt đối 1590/1600, với 800 Maths và 790 Reading. Đây là một con số rất đáng kinh ngạc với cả em và gia đình. Em muốn chia sẻ những kĩ năng đã thu thập được trong quá trình ôn luyện khoảng 2 tháng trước khi thi, nhằm hỗ trợ cho những học sinh có dự định thi SAT trong tương lai.

I. Những điều cần biết:

Bài thi SAT được chia làm 2 phần, Reading và Maths, với 2 module mỗi phần. Độ khó của cả 2 phần đều tăng từ module 1 -> module 2. Tổng thời gian của bài thi là gần 2,5 tiếng, với 20 phút nghỉ giữa 2 phần thi.

Phần Reading là phần thi đầu của SAT, với thời gian là 64 phút cho 54 câu hỏi, hay 32 phút cho 27 câu mỗi module. Ta thường thấy ở phần 1 những bài viết ngắn liên quan đến văn học, nghệ thuật, khoa học, khoa học xã hội và lịch sử. Những câu hỏi thuộc phần này là 100% multiple choice.

Phần Maths là phần thứ 2, bao gồm 44 câu hỏi với tổng thời gian là 70 phút, hay 22 câu hỏi trong vòng 35 phút mỗi module. Những bài toán trong phần này hầu hết là những bài toán thực tế, với trình độ kiến thức thuộc khoảng cấp II-đầu cấp III của chương trình Việt Nam. Các câu hỏi được chia với tỉ lệ khoảng 75% trắc nghiệm và 25% điền đáp án.

Điểm SAT được tính từ 400-1600 điểm, chia ra làm 800 điểm cho mỗi phần. Mỗi đợt thi SAT sẽ được chấm điểm trên một thang riêng, nên khó có thể tự ước lượng được điểm.

II. Những kĩ năng:

Với em, cả hai phần của bài thi đều có những thách thức riêng. Ở phần Reading, bài thi sẽ kiểm tra kĩ năng tìm kiếm, tổng hợp và sử dụng thông tin của thí sinh. Khả năng đọc skimming & scanning (đọc lướt và đọc quét) đã hỗ trợ em rất nhiều trong phần này. Hơn nữa, để có thể làm được bài, cần có một vốn từ đủ để hiểu những bài viết mang tính học thuật.

Ở phần Maths, em cảm thấy tất cả các thí sinh Việt Nam đều có lợi thế trong phần này, một phần là vì do môn Toán của Việt Nam nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bộ môn Maths của nước ngoài, tuy nhiên, cũng có một số thí sinh gặp khó khăn với những bài toán thực tế do tính học thuật của toán Việt Nam.

Bí quyết duy nhất của em chính là học chăm chỉ, học đâu chắc đó. Áp lực thời gian của bài thi cũng là một vấn đề lớn, nên em đã học khả năng tự căn giờ làm bài.

Khi dùng app Bluebook trong khi thi, nên tận dụng công cụ Bookmark để đánh dấu những câu hỏi chưa chắc chắn/chưa làm được để quay lại chứ không nên mất nhiều thời gian suy nghĩ. Hơn nữa, nên dành ra khoảng 5 phút cuối mỗi Module để kiểm tra lại đáp án của mình.

III. Những nguồn tài liệu:

Trong khoảng 2 tháng trước ngày thi (tháng 6 đến tháng 8, em đã ôn tập bằng những nguồn khác nhau, như KHAN Academy (trang này rất tốt, có nhiều đề luyện và chỉ rất rõ ràng phương pháp làm bài) và 4 bài mock test trên app Bluebook cần tải app này trên thiết bị thi nếu chọn thi Digital).

IV. Những điều khác cần lưu ý

Khi đi thi, điều quan trọng nhất là phải giữ một tinh thần thoải mái, không nên căng thẳng trước và trong khi thi. Tốt nhất là nên đi ngủ sớm. Vì SAT có độ dài đáng kể, thí sinh cũng cần phải có sức bền và sức khỏe để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất.

Chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết trước khi thi như máy tính, bút, tẩy, thiết bị thi và sạc (nên sạc đầy thiết bị trước ngày thi vì sẽ không chắc chắn 100% là có ổ sạc cho thiết bị ở địa điểm thi), hộ chiếu/căn cước, Admission Ticket (có thể in hoặc gửi qua email cá nhân và xuất trình tại địa điểm thi), nước và đồ ăn nhẹ.

Trước khi làm bài, nên tắt tất cả các ứng dụng khác trên thiết bị thi, tắt thông báo, và xóa các file tài liệu liên quan đến SAT vì app có quyền scan máy trong khi thi để phát hiện gian lận.

V. Kết

Điểm SAT là một trong nhiều chỉ tiêu cần thiết cho việc lập hồ sơ cho nhiều học sinh kể cả du học và trong nước, vì thế việc tìm hiểu về mức điểm mà mình cần là rất quan trọng cho những học sinh có ý định thi SAT. Hơn nữa, việc tìm hiểu sớm cũng có thể giúp học sinh lên kế hoạch chuẩn bị cho việc ôn luyện, thời gian và công sức cần bỏ ra cho bài thi.

SAT cũng chỉ phản ánh một phần kĩ năng nhỏ của bạn, nên nếu đạt điểm thấp thì cũng không nên nản chí, vì nó không đồng nghĩa với việc bạn kém cỏi, chỉ là kì thi có thể không phản ánh đúng những kĩ năng mà bạn sở hữu. Nếu ta vững chí và quyết tâm tiến lên vượt qua khó khăn, điểm SAT sẽ không còn là bức tường ngăn cản ta tiến đến thực hiện ước mơ của mình.

Em xin chúc tất cả các thí sinh SAT tương lai may mắn và thành công!

Ngô Tiến Anh